

Số: 89/TB-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Kết quả làm việc với Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo và ủy viên Ban văn hóa - xã hội; lãnh đạo Ban pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc và các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Sau khi nghe nội dung báo cáo của Trung tâm và ý kiến phát biểu của các thành phần dự buổi làm việc, Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất một số nội dung sau:

#### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2018, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi như: Được sự quan tâm giúp đỡ lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự đồng tình ủng hộ của các địa phương, đơn vị; nhận thức của người dân về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nằm trong chương trình chiến lược chung của Quốc gia, của tỉnh với hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khá đồng bộ. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Trung tâm, các chỉ tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn<sup>1</sup> đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; đưa hoạt động sản xuất kinh doanh cấp nước thường xuyên, liên tục và góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh<sup>2</sup>; đảm bảo ổn định chất lượng và giảm dần tỷ lệ thất thoát nước; khắc phục, sửa chữa và phát huy tối đa hiệu quả nhiều công trình cấp nước<sup>3</sup>; bước đầu hình

<sup>1</sup> Tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức và hướng dẫn xử lý, trữ nước an toàn cho 17 lớp với 1300 lượt người tham gia; lắp đặt 53 áp phích truyền thông tại các xã xây dựng NTM đăng ký đạt chuẩn năm 2018; xây dựng, sản xuất 500 đĩa DVD cấp phát cho 230 xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; xây dựng mô hình mẫu lắp đặt 100 bộ thiết bị xử lý nhỏ lẻ hộ gia đình. Quản lý, vận hành, khai thác 6 công trình cấp nước tập trung, cấp nước thường xuyên liên tục cho 16.814 khách hàng, với lượng nước tiêu thụ ước đạt là 2.100.000m<sup>3</sup> (đạt 155,6% KH); doanh thu 9,9 tỷ đồng (đạt 148,9% KH)

<sup>2</sup> Đến nay toàn tỉnh có 1.117.000/1.152.000 người sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%; số người dân sử dụng nước đạt QCVN02:2009/BYT của Bộ Y tế là 543.744/1.152.000 người, đạt 47,2 %; trong đó có 195.840 người sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung, chiếm 17,0%.

<sup>3</sup> Công trình cấp nước Gia Phố; Công trình cấp nước Thạch Sơn; Công trình cấp nước Khánh Lộc.

thành được một số mô hình quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Công tác quản lý nhà nước về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chưa được quan tâm đúng mức; chưa có các giải pháp hữu hiệu để kịp thời giải quyết những bất cập, khó khăn trong thực tiễn. Chưa bám sát chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn và Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để tham mưu các chính sách phù hợp, sát đúng. Mặc dù Quy hoạch đã được ban hành khá lâu<sup>4</sup> song đến nay nhiều nội dung, mục tiêu, giải pháp chưa được tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả như: sự quan tâm của một số cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền một số địa phương chưa đúng mức, nhất là trong thực hiện các giải pháp tuyên truyền, bố trí vốn ngân sách nhà nước đầu tư; việc thực hiện Quy hoạch thiếu chặt chẽ, để xảy ra sự chông chéo với các quy hoạch khác<sup>5</sup>.

Số hộ sử dụng nước đạt quy chuẩn tuy chiếm 47,2% nhưng tỷ lệ người dân được sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung thấp, chỉ chiếm 17%. Nhiều vùng nông thôn, nhân dân đang sử dụng nguồn nước mặt ô nhiễm, nhiễm phèn, nhiễm mặn. Nhu cầu sử dụng nước đạt tiêu chuẩn còn cao. Một số công trình cấp nước tập trung nhưng nước đầu vào chưa thực sự đảm bảo.

Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chưa đáp ứng so với yêu cầu; ngân sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giành cho lĩnh vực nước sạch hạn hẹp; mức đóng góp đối ứng của người dân lớn trong khi nhận thức của một bộ phận nhân dân về tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường còn hạn chế. Mô hình quản lý, vận hành chưa thống nhất... Chưa ban hành được các cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí, khuyến khích xã hội hóa, phát triển mạnh mẽ thị trường nước sinh hoạt nông thôn.

## **II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu 100% dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban văn hoá - xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp quan tâm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục bám sát chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ các mục tiêu, giải pháp tại Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó quan tâm tập trung một số nội dung như:

<sup>4</sup> Được phê duyệt tại Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh

<sup>5</sup> Chông chéo với quy hoạch chăn nuôi, gây ô nhiễm, ảnh hưởng chất lượng nguồn nước ở công trình cấp nước Thạch Liên, huyện Thạch Hà

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung, cập nhật quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về cấp nước sạch để kịp thời xây dựng kế hoạch phát triển, mở rộng số xã được cấp nước sạch hàng năm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác nguồn nước chặt chẽ, hợp lý và đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tăng cường củng cố bộ máy quản lý nhà nước về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của nước sạch và công tác bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn quy định.

- Xây dựng mô hình quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sau đầu tư đảm bảo cấp nước bền vững, hiệu quả và thực hiện thống nhất trên địa bàn.

- Nghiên cứu đề sớm ban hành cơ chế chính sách đẩy nhanh công tác xã hội hóa vấn đề cấp nước sạch khu vực nông thôn.

2. Xây dựng giá nước sạch nông thôn hợp lý, đảm bảo cho các đơn vị cấp nước duy trì phát triển, khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ, ý thức sử dụng nước tiết kiệm.

3. Tiếp tục tổ chức rà soát kỹ lưỡng, đánh giá chính xác chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng của các công trình cấp nước nông thôn hiện có, từ đó đề xuất phương án xử lý đối với những công trình không còn giá trị sử dụng hoặc không thể khôi phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn, cảnh quan và tránh gây dư luận bức xúc trong nhân dân.

Trên đây là Thông báo kết quả làm việc của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND (b/c);
  - UBND tỉnh;
  - LĐ và các uỷ viên Ban VH-XH HĐND tỉnh;
  - LĐ các Ban HĐND tỉnh;
  - Chánh, PVP HĐND tỉnh;
  - Các sở: NN&PTNT, TC, TN&MT, KH-CN;
  - Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh;
  - Lưu VT. TTL
- Gửi văn bản giấy và điện tử

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Đình Anh**